



โลกสดใส กายสุขสันต์

"โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่
ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ผ่านมาแล้วครบ
หนึ่งปีเต็มๆ ในฐานะที่ "ปานมณี" ติดตาม
โครงการมาอย่างใกล้ชิดขอบอกตรงๆว่า
"ไม่เข้าเป้า(หมาย)เจ้าค่ะ" บอกกันตรงๆ
อย่างนี้อย่าเพิ่งโกรธกันนะเจ้าค่ะ

เพราะโครงการนี้ ไม่ใช่ "วันแมน
โชว์" ที่คนเดียวก็ทำได้ แต่ต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐ
ฝ่ายเอกชน ฝ่ายสังคม ต้องร่วมมือร่วมใจ
กันทำ

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รอง
ผู้จัดการกองทุน สสส. ฉายภาพโครงการ
ในปีแรก ให้สื่อมวลชนรับทราบ ว่า ตามเป้า
ในปีที่ 1 จะต้องมีผู้เลิกสูบ 5.6 แสนคน
ปีที่ 2 จำนวน 1.5 ล้านคน และปีที่ 3 อีก
1 ล้านคน จึงจะสำเร็จได้ตามโครงการ แต่
ในปีที่ผ่านมา มีผู้เลิกสูบบุหรี่ได้ 6.09 แสนคน
ในจำนวนนี้ เลิกได้ 1 เดือน 2.49 แสนคน
เลิกได้ 3 เดือน 1.39 แสนคน และเลิกได้
6 เดือน 1 แสนคน...เท่านั้น

ดร.นพ.บัณฑิต แจกแจงรายละเอียด
ของการทำงานในปีแรกให้ทราบว่า การ
ดำเนินการในปีแรกมีทั้งงานดิน ด้วยการให้
อสม.ชวนคนในพื้นที่มาเข้าร่วมในโครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการนำคนที่
เคยสูบบุหรี่แล้วเลิกได้ไปชวนจะมีพลัง
มากกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแพทย์ที่
ไม่เคยสูบ และงานอากาศ คือ การสร้าง
กระแสให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้ผู้ทำงาน
ดินสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ เรื่อง
การสูบบุหรี่ไม่มีข้อถกเถียงหรือข้อสงสัยว่า
ควรสูบเท่าไร เพราะสูบทุกมวนอันตราย
ทั้งสิ้น ซึ่ง อสม.และหมออนามัยคือหัวใจหลัก
ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศในแง่สุขภาพที่
แท้จริง

แต่แม้จำนวนผู้เลิกสูบบุหรี่จะยัง
ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โครงการนี้ก็ยังไม่

โครงการ '3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่' ยังไม่ถอดใจ เผย 3 พันธกิจของพันธมิตร ในการทำงานปีที่สอง

ไม่ถอดใจ เพราะเห็นว่า เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งของคนทุกคน

ดร.นพ.บัณฑิต เชื่อว่า การขับเคลื่อน
ในปีที่ 2 จะสามารถทำให้เกิดผลตามเป้า
ได้แน่นอน เพราะไม่เกินความสามารถหาก
ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน สำหรับการดำเนินการ
ในอนาคต กิจกรรมที่เคยทำงานในปีแรกจะยังคง
อยู่ ดังเช่น การรณรงค์เลิกบุหรี่ในเทศกาล
ต่างๆ ที่มีครบทั้ง 12 เดือน อาทิ ม.ค.เลิกบุหรี่
เพื่อเด็ก ก.พ.เลิกบุหรี่เพื่อคนรัก เม.ย.เลิกบุหรี่
เพื่อครอบครัว ส.ค.เลิกบุหรี่เพื่อแม่ เป็นต้น

แล้วคุณหมอ บัณฑิต ก็เผยยุทธศาสตร์
การทำงานของของปีที่ 2 ให้ทราบว่า เรา
จะกำหนดให้มีพันธกิจของทุกหน่วยงาน คือ
1.ชุดพันธกิจ กิจกรรมลงมือทำ สธ. ระบบ
บริการทั้งระบบต้องรับรู้เกี่ยวกับโครงการนี้
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จัดอบรม
อสม. เครือข่ายหมออนามัยชี้แจงโครงการต่อ
สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และจัดกิจกรรม
ปั่นจักรยานเลิกบุหรี่ทั่วไทย ภาคจัดกิจกรรม
วิ่งเลิกบุหรี่ จะมีกองขบวนคนที่เลิกบุหรี่
ได้จากโครงการนี้ 2.ชุดพันธกิจสร้างกระแส
ขยายเครือข่าย สื่อสารสาธารณะ เช่น จัด
ตั้งชมรมนักฟุตบอลปลอดบุหรี่ 3.ชุดพันธกิจ
สร้างระบบสนับสนุน วิจัย สร้างองค์ความรู้
ติดตามประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถอดบทเรียน พัฒนาระบบสื่อสาร และ
พัฒนาระบบข้อมูล และ 4.ชุดพันธกิจสร้าง
พันธมิตร ด้วยการพัฒนามิตรภาครัฐและ
นอกภาครัฐ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงการ
ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่า เป็นเรื่อง
การช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ แนวทางหนึ่ง
ที่จะประสบความสำเร็จ คือการขับเคลื่อนงาน
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีหลักคิดและหลักทำ
ในการใช้พื้นที่เป็นฐาน บูรณาการทุกภาคส่วน
ซึ่งจะต้องดำเนินงาน ได้แก่ คิดแบบ 3 บ

เชิงบวก เชิงบวก เชิงบูรณาการ ทำ 5 ข
ชวน ช่วย เชียร์ แשר์ เชื่อม และมาตรการ
สำคัญ ต้องสร้างจิตสำนึกและบังคับใช้
กฎหมายควบคู่กัน เช่น สลอบ.ต้องเข้าไป
กดดันร้านค้าไม่ให้ทำนอกกฎหมาย ต้องไม่
ละเลยในการบังคับใช้กฎหมาย และอย่า
เกรงใจร้านค้าที่ทำผิดกฎหมาย อาทิ แบ่ง
ขายบุหรี่ โฆษณาบุหรี่ หรือขายบุหรี่ให้ผู้
มีอายุที่กฎหมายห้าม เป็นต้น

พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ตอกย้ำให้
ทราบว่า ขณะนี้ สบส. มีการสร้างสถาบัน
นวัตกรรมขึ้น จะเป็นหน่วยงานที่จะเข้าไป
แนะนำนวัตกรรมในการทำงานให้กับ อสม.
ทุกระดับ จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานเกิดขึ้น
ได้เร็วขึ้น ซึ่งงานตามโครงการนี้เป็นภารกิจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่ อสม. ต้องทำ
อยู่แล้ว แต่จากนี้จะมีการนำนวัตกรรมที่มี
อยู่และดำเนินการอย่างได้ผลในพื้นที่ต่างๆ
มาถอดบทเรียน และขยายผลไปยังพื้นที่
อื่นๆ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปิดท้ายมาฟังใน ภาคประชาสังคม
บ้าง **ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์**
ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า สมาพันธ์ฯ
จะช่วยขยายพันธมิตรการทำงานจาก
ภาคส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากกระทรวง
สาธารณสุขเข้ามาร่วมงานชวนคนเลิก
สูบบุหรี่ให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ภาคเอกชน
และภาคีสื่อมวลชน ซึ่งที่ผ่านมาได้เชิญ
สมาคมฟุตบอลอาชีพต่างๆ เข้ามาร่วม
โดยการจัดตั้งชมรมนักฟุตบอลปลอดบุหรี่
ขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้
กับเยาวชนห่างไกลจากการสูบบุหรี่

เมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่าง
เข้มขัน เข้มแข็ง เป้าหมายอยู่ย่อมสำเร็จ
ไม่ยาก!!!!...เมีะเีะ

โดย ปานมณี